



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๕๒๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ	๑. ให้ฝ่ายกฎหมายของกรมต่างๆ ในสังกัด มท. และ สกม.สป. สำรวจกฎหมายที่ออกมาใหม่และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง เช่น พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ, พ.ร.บ. การผังเมือง ฯลฯ โดย จัดทำเป็นสรุปในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ ๒. ผวจ. ควรมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจับเก็บ ข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารซึ่งจะทำให้การทำงานและการตัดสินใจ ของ ผวจ. มีความรวดเร็วและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้มากขึ้น	ทุกกรม/สกม.สป. จังหวัด
๒. สรุปข้อมูล การดำเนินการของ ศูนย์ปฏิบัติการ สนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้ ๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้ ๑) เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูป แห่งชาติ (สปช.) ขอให้ประชาชนเข้าใจไม่ยากให้เข้าใจว่าจะมีการ สืบทอดอำนาจเลือกตั้งครั้งต่อไป ๒) เรื่องเศรษฐกิจ มีการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย การดูแลธุรกิจขนาดเล็ก การปรับโครงสร้างเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดที่ดินให้ ประชาชน ๓) เรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบินพลเรือน ได้ช่วยเหลือ กระทรวงคมนาคมแก้ไขปัญหา โดยใช้มาตรา ๔๔ และขอความ ร่วมมือจากกองทัพอากาศในการสนับสนุนการดำเนินงาน ๔) เรื่องการปฏิรูป/ผลงานของสภาปฏิรูป จะมีการแต่งตั้ง สปช. ชุดใหม่ จำนวน ๒๐๐ คน โดยจะพิจารณาสัดส่วน สปช. ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับแผนการปฏิรูป	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) เรื่องการบริหารจัดการน้ำ คกก. ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชี้แจงว่า สถานการณ์น้ำมีปัญหาเนื่องจากฝนขาดช่วงและตกนอกพื้นที่เขื่อน รัฐบาลกำลังเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำให้กระจายไปทุกจังหวัด</p> <p>๖) เรื่องเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ และทำเรือสาทร จากความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น</p> <p>๓) เรื่องงานระดับชาติ ได้แก่ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gem & Jewelry Fair 2015) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ก.ย. ๕๘ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ กทม. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเกี่ยวกับเยาวชนโลก อายุระหว่าง ๑๘ - ๓๐ ปี “One Young World” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พ.ย. ๕๘ และเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ www.oneyoungworld.com/thai-young-leaders</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญ ได้แก่</p> <p>๑) สถานการณ์ด้านการเมือง ได้แก่ กำหนดให้มีแต่งตั้ง คกก. ร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน ๒๑ คน ภายในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๘</p> <p>๒) ความเคลื่อนไหวของมวลชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ปัญหาจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมายใน ๒๒ จังหวัดชายทะเล, ปัญหาปาล์มน้ำมันในภาคใต้ และ ปัญหาหนี้สินของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรรายย่อยจากภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๓) การคัดค้านการดำเนินงานของรัฐ ได้แก่ การคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน, การให้สัมปทานการทำเหมืองแร่ทองคำ</p> <p>๔) สถานการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ประกอบพิธีฮัจญ์ ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้รับรายงานว่ามีผู้แสวงบุญชาวไทย เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บ ๔ คน</p> <p>รอง ปมท. (ส) ขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องที่ นรม. พุดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ศสน.มท. ควรจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ นรม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p> <p>๒. เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ควรจัดทำเป็นแผนภาพการปฏิบัติให้เข้าใจได้ง่าย และประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การจับกุมบุคคลเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลย่านสยามพารากอน (มาเฟียสยาม) และการจับกุมชาวตุรกีปลอมแปลงหนังสือเดินทางที่ จ.ชลบุรี พบว่ามีการจ่ายเงินให้ ตม. เพื่อเข้า - ออกประเทศ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป</p> <p>๒) ให้ ตม. ติดตาม เฝ้าระวัง คัดกรองบุคคลเข้าเมืองสัญชาติซีเรียและตุรกี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีข้อมูลการใช้หนังสือเดินทางปลอมของบุคคลสัญชาติดังกล่าวจำนวนมาก</p> <p>๓) วันชาติจีน วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ ให้ตำรวจ และ กทม. เข้มงวดในการเฝ้าระวังจุดท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดเดือน ต.ค. ๕๘</p> <p>๔) การสู้รบในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย โดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสต์ “อัลชาบับ” พันธมิตรของแอลโคดาและ IS ซึ่งได้รับชัยชนะมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงควรติดตามสถานการณ์และเตรียมช่วยเหลือคนไทยในโซมาเลีย</p> <p>๕) รัฐบาลกาตาร์เข้าร่วมกับกองกำลังตะวันออกกลางเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม ISIL โดยจัดส่งทหารจำนวน ๑,๐๐๐ นาย เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ทำให้เห็นได้ว่าการต่อสู้ในสาธารณรัฐเยเมนจะยังไม่สามารถยุติได้โดยเร็ว กต. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจมีต่อไทยต่อไป</p> <p>๖) การยกร่างประกาศการได้รับสิทธิประกันสังคมของแรงงานต่างชาติ ๓ สัญชาติ โดยสาระสำคัญประเทศต้นทางต้องมีเอกสารประจำตัวแรงงานที่ครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ Passport, Visa และการอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย</p> <p>๗) การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing มีข้อสรุปสำคัญ คือ EU มีความเห็นว่าประเทศไทยคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายใน ๖ เดือน และเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน, ต้องเร่ง</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	ชี้แจงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ของประเทศไทยต้องเพิ่มบทบาทการเป็นผู้ช่วยเหลือมากขึ้น	
๔. ศูนย์บัญชาการมหาดไทย (ศบช.มท)	<p>นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูปและการเมืองโดยจำแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ได้แก่ การเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องในเรื่องการคัดค้านการจัดทำผังเมืองรวม จ.นครนายก และการสร้างแลนด์มาร์ค ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ กทม., ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอุทยานราชภักดิ์, สถานการณ์ภัยแล้ง และการปฏิรูปการเมือง - ข่าวสารจากการรายงานของจังหวัด มีสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา และจังหวัดชายแดน เช่น จ.สุรินทร์ และศรีสะเกษ <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ตภ.มท. ได้รายงานผลการตรวจสอบ ศบช.มท. พบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น หน่วยงานรับผิดชอบศูนย์ฯ ซึ่ง ศบช.มท. ต้องพิจารณาแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ ศบช.มท.</p> <p>ศปก.มท./ สนผ.สป./สน.สป./ ศสส.สป.</p>
๕. ข้อราชการของ ทต.	<p>นายณรงค์ศักดิ์ ไอสถนากร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ รายงานว่า วันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘ มีกำหนดประชุมคณะกรรมการการจัดที่ดิน โดย รมว.มท. เป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดทำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดที่ดิน ส.ป.ก.</p>	ทต.
๖. ข้อราชการของ ยผ.	<p>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) แจ้งว่า วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ มีกำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ยผ. ได้มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการแล้ว</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๗. ข้อราชการของ พช.	<p>อธิบดี พช. แจ้งว่า การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดจัดงานช่วงเดือน ธ.ค. ๕๘ โดยรูปแบบ และกำหนดวันในการจัดงานจะได้ประสานกับสำนักพระราชวังต่อไป</p>	พช.
๘. ข้อราชการของ ปภ.	<p>อธิบดี ปภ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ขณะนี้พายุโซนร้อนหว่ามก่อกำล่อมกำลังลงเป็นดีเปรสชันแล้ว ซึ่งมีผลทำให้มีฝนตกมากขึ้น แต่ยังคงต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ทั้งนี้ได้มีการแจ้ง ผวจ. ให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่แล้ว</p> <p>๒. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยใช้เงินทศวรรษราชการเชิงป้องกันยับยั้ง ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้วประมาณ ๗๐ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรมอาชีพ และการขุดลอกแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ในระยะ ๓ เดือนนี้ จะมีการชะลอการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก่อน เนื่องจากคาดว่าหลังสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจจะต้องใช้เงินทศวรรษราชการฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ภัยแล้ง โดย ปภ. ได้มีการชี้แจงจังหวัด และประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการ</p> <p>๓. คกก. ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอขอความเห็นชอบต่อ ครม. เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้มีการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากมีข้อมูลจากนักวิชาการหลายท่านวิเคราะห์ว่าแหล่งน้ำต้นทุนในปีนี้น้อยลงกว่าปีที่แล้วเพราะฝนตกปริมาณน้อยและไม่ตกเหนือเขื่อนจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้มากเท่าที่ควร</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเก็บกักน้ำฝน โดยให้วิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำฝน และปริมาณน้ำฝน เพื่อหาแหล่งที่จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากขึ้น</p>	ปภ.
๙. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>กฟน. จัดสัมมนา “การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ กฟน.” เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ โดยวิทยากรจาก กฟน. ณ โรงแรมอโนมา กทม. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นทำให้ลดระยะเวลาในการขอใช้ไฟฟ้า และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	กฟน.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก มีความคืบหน้า ดังนี้ คกก. กำกับกิจการพลังงาน และ คกก. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ และวันที่ ๙ ก.ย. ๕๘ ตามลำดับ ทั้งนี้ กฟภ. จะนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อกรม. ต่อไป</p> <p>๒) โครงการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ โดยมีความคืบหน้า ดังนี้ กฟภ., บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน และประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ ส.ค. ๕๘ และมีการเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทาง website ของสำนักงานรัฐมนตรีด้วยแล้ว มีกำหนดการจัดทำประชาพิจารณ์โครงการฯ ในวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๘</p> <p>๓) กฟภ. ครบรอบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๘ ผู้ว่าการ กฟภ. ได้แถลงข่าว กฟภ. ครบรอบ ๕๕ ปี พร้อมสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้า “Super PEA” เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมกับพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง และครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>๓. การประปานครหลวง</p> <p>กปน. เปิดงาน “2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน. กับ ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ซึ่งมีช่างประปาฯ จากทุกรัฐมาร่วมงานประมาณ ๒๕๐ คน</p> <p>๔. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. สาขาสกลนคร ได้รับการรับรองให้เขตพื้นที่บริการ จ.สกลนคร เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ส่งจ่ายไปยังครัวเรือนของผู้ใช้น้ำอย่างน้อย ๖ จุด มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด และได้มีพิธีประกาศให้การรับรอง เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร</p>	<p>กฟภ.</p> <p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กปภ. สาขาสกนนคร เปิด Lab Cluster เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้ตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๘ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพน้ำ</p> <p>๓) กปภ. สาขาเชียงใหม่รับรางวัล “Thailand PES Award 2015” จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรที่มีการดำเนินงานตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES หรือ Payment for Ecosystem Services เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๕๘</p>	
<p>๑๐. ข้อราชการของ รอง ปมท. (ส)</p>	<p>รอง ปมท. (ส) มีข้อราชการ ดังนี้</p> <p>๑. ในการขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาล หน่วยปฏิบัติมีเวลาจำกัดในการปฏิบัติงานอาจทำให้การดำเนินการในบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบเมื่อมีการตรวจสอบ (Post Audit) ทำให้ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหลายจังหวัดทำหน้าที่ตรวจสอบการอนุมัติแผนงาน/โครงการก่อนที่ผู้บริหารระดับจังหวัดจะลงนามเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบ แต่ทำให้ผู้บังคับบัญชามีความมั่นใจในการลงนามเอกสารต่างๆ เนื่องจากตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ เป็นอย่างดี</p>	รอง ปมท. (ส)
<p>๑๑. ข้อราชการของ รอง ปมท. (บ)</p>	<p>รอง ปมท. (บ) มีข้อราชการ ดังนี้</p> <p>๑. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของ มท. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล นายเลิศพาร์ค ถ.วิฑู กทม.</p> <p>๒. โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในระยะ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นถ.วิภาวดีรังสิต กทม.</p> <p>๓. ในการจัดทำคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามแนวทางใหม่จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการใน ๔ ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการบริหาร</p>	รอง ปมท. (บ)

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ราชการ หากจะเพิ่มเติมด้านทรัพยากรธรรมชาติขอให้พิจารณาเป็นรายจังหวัดเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน และให้มีสมัชชาพลเมืองอยู่ในคณะกรรมการแต่ละด้านก่อนนำเสนอ กบจ. พิจารณา</p> <p>๔. งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ ๕๘ “วันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันที่ ๑๘ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในเรื่องการเดินทาง และสถานที่พัก</p>	
<p>๑๒. การบริหารงบประมาณของ มท.</p>	<p>ผอ.สนผ.สป. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๘๙.๙๕ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๗.๓๕ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๘.๔๐</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสำนักงบประมาณได้แจ้งมาตรการฯ ให้ทุกส่วนราชการทราบ มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่</p> <p>๑) กำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗</p> <p>๒) แนวทางการดำเนินงาน คือ ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑, งบสำหรับฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑, รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑, รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ ล้านบาทขึ้นไปให้ก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑, รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒</p>	

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓